

# คลังท้วงTFFIFสูญพันธุ์

## ● จี 'ศักดิ์สยาม' ปลดล็อกตั้งกองทุนใหม่

คลังท้วงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยสูญพันธุ์ ไร้ระดมทุนกองทุนใหม่ “คมนาคม” ยื้อปลดล็อกนํารายได้มอเตอร์เวย์สาย 7 และสาย 9 เข้ากองทุนใหม่ รอ “ศักดิ์สยาม” เคาะนำเสนอกรม.ก่อนเข้าสภาฯ แก้กฏหมาย ด้านผู้จัดการกองทุนฯ นัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วย 27 ม.ค.นี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คลังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF หลังจากที่ไม่มีความคืบหน้าในการระดมทุนกองทุนใหม่ในปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากเริ่มต้นที่ 4.6 หมื่นล้านบาท เหลือแค่ 4.55 หมื่นล้านบาท เนื่องจากกองทุนนี้มีการคืนเงินต้นของผู้ลงทุนตลอด 30 ปีของอายุกองทุนจนกว่าจะเหลือศูนย์

“เรารู้สึกเป็นห่วงกองทุน TFFIF เนื่องจากกระทรวงการคลังไม่ได้ดูหน่วยงานที่จะมาระดมทุนโดยตรง โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมที่ยังติดเรื่องของการแก้ไขกฎหมาย” แหล่งข่าว กล่าว

ก่อนหน้านี้ TFFIF เฟส 2 คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้เห็นชอบขยายวัตถุประสงค์และแหล่งรายรับของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางของกรมทางหลวง เพื่อให้ครอบคลุมการระดมทุนผ่าน TFFIF โดยให้ปรับโครงสร้างการระดมทุนผ่านมอเตอร์เวย์สาย 7 และสาย 9 แต่ติดตรงต้องแก้ไขกฎหมายของกรมทางหลวง ที่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ก่อนเสนอสภาฯ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจของกระทรวงคมนาคม ที่มีนายศักดิ์สยาม ชิด-

ชอบ ดูแลอยู่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเสนอเมื่อไหร่ และอาจถูกต่อต้านจากฝ่ายค้านในสภาฯ ทำให้คาดว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้ยาก ส่วนโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้แก่ แหลมฉบังก็ยังไม่คืบหน้าเช่นกัน ทั้งนี้ TFFIF มีเป้าหมายที่จะลงทุนเป็นโครงการรัฐ เช่น ทางด่วน, ทางราง, โรงงานผลิตและจ่ายไฟฟ้า, สนามบิน, ท่าเรือน้ำลึก เป็นต้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงทุนประจำปี 2562 ในวันที่ 27 มกราคมนี้ เพื่อรับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต และรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนในรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ■